

Đi học Đều đặn là Điều Quan trọng đối với Mỗi Học sinh

Học sinh của quý vị góp phần tạo nên sự hiện diện độc đáo cho cộng đồng học tập và hành trình học tập sẽ trở nên phong phú và sâu sắc hơn khi các bạn đồng học trong lớp học hành cùng với nhau. Những học sinh đi học đều đặn có nhiều khả năng học tập tốt ở trường và hơn thế nữa. Chúng tôi rất vui được hợp tác với quý vị trong việc hỗ trợ việc học tập và đi đến lớp của học sinh trong năm nay! Quý vị có biết rằng việc đến trường thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của con quý vị không? Thật đấy! Đây là lý do tại sao việc đi đến trường lại quan trọng đến vậy:

- 1. Đi Đến Lớp Học và Thành công:** Đi học chuyên cần có mối liên hệ chặt chẽ với việc học thành công ở trường. Khi học sinh đến trường mỗi ngày, các em có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển hơn. Mặt khác, nếu học sinh thường xuyên vắng mặt thì các em sẽ khó đi đúng hướng hơn.
 - A. Tiểu học:** Những học sinh đi học thường xuyên ở các lớp K-3 có nhiều khả năng đọc đúng cấp lớp hơn.
 - B. Trường Trung học Cơ sở:** Đến lớp 6, vắng mặt là một trong ba dấu hiệu cho thấy học sinh có thể bỏ học trung học.
 - C. Các Trường Trung học Phổ thông:** Đến lớp 9, việc đi học chuyên cần là yếu tố dự báo tốt hơn về tỷ lệ tốt nghiệp so với các điểm thi lớp 8.
- 2. Số lần Vắng mặt Cộng Thêm vào :** Mỗi ngày học đều được tính vào hành trình phát triển và khám phá của con quý vị. Sự vắng mặt thường xuyên được định nghĩa là 18 ngày một năm—hoặc chỉ 2 ngày một tháng—ngay cả khi những lần vắng mặt đó có lý do! Việc nghỉ học nhiều như vậy ở trường mẫu giáo có thể làm giảm thành tích đạt được ở lớp 1 và đối với một số học sinh, đến hết lớp 5.
- 3. Xây dựng Tính Tự tin:** Có mặt khi thông tin được cung cấp là điều rất quan trọng. Khi con quý vị bỏ lỡ một ngày hoặc một bài học, điều đó có nghĩa là khi quay lại trường, các em có thể đã bỏ lỡ điều gì đó tối quan trọng đối với sự hiểu biết của các em về giáo trình của những ngày học tiếp theo. Việc đi học đều đặn giúp học sinh đi đúng hướng và cảm thấy tự tin về sự tiến bộ của mình. Khi các học sinh có mặt và tích cực tham gia vào hành trình học tập của mình, điều này sẽ tăng cường động lực và sự háo hức trở lại trường học mỗi ngày của các em.
- 4. Giải quyết các Rào cản:** Điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân khiến con quý vị nghỉ học và giải quyết vấn đề đó càng sớm càng tốt. Hãy nhớ rằng những lời phàn nàn về đau bụng hoặc nhức đầu có thể là dấu hiệu của sự lo âu và không phải là lý do để ở nhà. Việc vắng mặt thường xuyên có thể là dấu hiệu cho thấy học sinh đang mất hứng thú với việc học, gặp khó khăn với bài tập ở trường, đối phó với việc bị bắt nạt hoặc gặp phải một số khó khăn khác. Cho dù đó là vấn đề về vận chuyển, vấn đề sức khỏe hay vấn đề nào khác, hãy liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ và giúp tìm ra giải pháp mà có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao trong việc đi học và thành công của con quý vị.

Vui lòng liên hệ với _____ nếu học sinh của quý vị cần hỗ trợ về việc đi đến trường học trong năm

